

## **BÁO CÁO**

### **Sơ kết công tác của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị giữa nhiệm kỳ 2021 – 2026 Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị**

Thực hiện Kế hoạch số 154/KH-HDND ngày 12/6/2023 và Công văn số 315/HĐND-TTCTĐB ngày 02/11/2023 của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Trị về việc báo cáo sơ kết hoạt động giữa nhiệm kỳ 2021 – 2026 HĐND tỉnh Quảng Trị, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Quảng Trị báo cáo về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị giữa nhiệm kỳ 2021 – 2026 HĐND tỉnh Quảng Trị như sau:

#### **I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA VKSND TỈNH QUẢNG TRỊ**

##### **1. Về cơ cấu tổ chức bộ máy**

VKSND tỉnh Quảng Trị được thành lập vào ngày 01/7/1989. Tổ chức bộ máy của VKSND tỉnh Quảng Trị có 08 đơn vị cấp phòng và 09 đơn vị VKSND cấp huyện với tổng số 162 cán bộ, công chức và người lao động.

##### **2. Chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân**

Theo quy định tại Điều 107 Hiến pháp năm 2013 và Điều 2 Luật Tổ chức VKSND năm 2014, VKSND là cơ quan thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp. Viện kiểm sát nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.

Thực hành quyền công tố là hoạt động của VKSND trong tố tụng hình sự để thực hiện việc buộc tội của Nhà nước đối với người phạm tội, được thực hiện ngay từ khi giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và trong suốt quá trình khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự.

Kiểm sát hoạt động tư pháp là hoạt động của VKSND để kiểm sát tính hợp pháp của các hành vi, quyết định của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động tư pháp, được thực hiện ngay từ khi tiếp nhận và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và trong suốt quá trình giải quyết vụ án hình sự; trong việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động; việc thi hành án, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp; các hoạt động tư pháp khác theo quy định của pháp luật.

#### **II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ KIỂM SÁT**

##### **1. Những kết quả đã đạt được**

VKSND tỉnh phát động các phong trào thi đua rộng khắp, sôi nổi nhằm động viên công chức và người lao động hưởng ứng tham gia, đưa hoạt động của các tập thể, cá nhân đi đúng trọng tâm, trọng điểm, phát huy sáng kiến, cải tiến lề lối làm

việc đề nâng cao hiệu quả công tác, lập thành tích cao nhất, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương theo các Nghị quyết của HĐND tỉnh Quảng Trị.

VKSND tỉnh đã quán triệt nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội về công tác tư pháp và Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác hàng năm của ngành Kiểm sát nhân dân. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã triển khai, thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm; giải quyết dứt điểm những vụ, việc có đơn khiếu nại kéo dài được dư luận quan tâm, góp phần bảo vệ quyền con người, quyền công dân theo quy định của Hiến pháp.

a. Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự

***- Thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố:***

VKSND hai cấp đã kiểm sát 100% tố giác, tin báo về tội phạm được thụ lý. Trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm 14 điểm tại Cơ quan điều tra và các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra; phối hợp với cơ quan điều tra cùng cấp tiến hành kiểm tra, kiểm sát việc tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm tại 76 lượt tại Công an cấp xã; ban hành 31 kiến nghị yêu cầu khắc phục thiếu sót, tồn tại và 15 bản kiến nghị phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật.

***- Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra vụ án hình sự:***

VKSND hai cấp thực hiện tốt chủ trương tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra; tiếp tục xác định nhiệm vụ chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác chuyên môn; đồng thời tổ chức thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm được nêu trong Chỉ thị công tác hàng năm và các chỉ thị chuyên đề của Viện trưởng VKSND tối cao. Kiểm sát chặt chẽ việc khởi tố, không khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can; đề cao trách nhiệm trong việc phê chuẩn các quyết định, lệnh của Cơ quan điều tra, đảm bảo đúng pháp luật; bám sát nội dung và tiến độ điều tra các vụ án để kịp thời chủ động đề ra yêu cầu điều tra, yêu cầu xác minh; đảm bảo việc giải quyết các vụ án khách quan, thận trọng, đúng quy định pháp luật. VKSND tỉnh đã phối hợp với Tòa án và Công an tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Thông tư liên tịch số 01/2020/TTLT về quản lý, giải quyết các vụ, việc tạm đình chỉ. Không xảy ra trường hợp đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án do không phạm tội.

Thông qua công tác kiểm sát, VKSND hai cấp đã ban hành 11 bản kiến nghị yêu cầu khắc phục tồn tại, thiếu sót; 17 bản kiến nghị đối với cơ quan, tổ chức hữu quan trong công tác phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm.

***- Thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn truy tố:***

VKSND hai cấp tiếp tục tăng cường các biện pháp để nâng cao chất lượng truy tố các vụ án, bị can; đảm bảo các quyết định truy tố áp dụng đúng, đầy đủ các

quy định của pháp luật; không có trường hợp nào Viện kiểm sát truy tố mà Tòa án tuyên không phạm tội..

*- Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử vụ án hình sự:*

VKSND hai cấp đã chú trọng hoạt động tranh tụng tại phiên tòa VKSND hai cấp đã phối hợp với Tòa án tổ chức các phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm (trong đó có 25 phiên trực tuyến).

*b. Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự*

Viện kiểm sát nhân dân hai cấp thực hiện kiểm sát chặt chẽ việc bắt, tạm giữ, tạm giam và kiểm sát định kỳ, đột xuất Nhà tạm giữ, Trại tạm giam; từ đó góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ quyền con người, quyền công dân; không để xảy ra trường hợp nào quá hạn tạm giữ, tạm giam. Kiểm sát chặt chẽ việc ra quyết định và tổ chức thi hành quyết định thi hành án; đảm bảo các trường hợp thi hành án, tạm đình chỉ, đình chỉ, miễn, giảm và hoãn thi hành án phạt tù đúng quy định pháp luật, không để xảy ra tình trạng lợi dụng sơ hở để trốn tránh thi hành án.

*c. Công tác kiểm sát thi hành án dân sự*

Tiếp tục nâng cao vai trò của Viện kiểm sát trong công tác kiểm sát thi hành án; VKSND hai cấp đã kiểm sát chặt chẽ các quyết định thi hành án, chủ động yêu cầu đưa ra thi hành các bản án, quyết định có hiệu lực. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chương trình số 1363/CTr-VKS ngày 17/9/2021 của VKSND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về “*Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế*”. Kiểm sát 100% quyết định thi hành án đã ban hành; kiểm sát chặt chẽ hồ sơ hoãn, đình chỉ, tạm đình chỉ thi hành án.

*d. Công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật*

Viện trưởng VKSND hai cấp trực tiếp chỉ đạo công tác và thường xuyên chú trọng trong chỉ đạo, hướng dẫn để nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự. Viện kiểm sát hai cấp tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 04/CT-VKSTC ngày 22/3/2018 và Chỉ thị số 07/CT-VKSTC ngày 06/8/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao. Quá trình kiểm sát thụ lý, giải quyết vụ án, vụ việc; Kiểm sát viên đã nêu cao trách nhiệm trong nghiên cứu, đánh giá chứng cứ; chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật, quy chế của Ngành; tăng cường và nâng cao chất lượng kiểm sát Biên bản phiên tòa; hạn chế thấp nhất để xảy ra các trường hợp bản án, quyết định bị hủy, sửa có lỗi của Viện kiểm sát. VKSND hai cấp kiểm sát 100% các bản án, quyết định của Tòa án; tham gia đầy đủ các phiên tòa, phiên họp theo quy định

*e. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc trách nhiệm của VKSND và kiểm sát việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo về hoạt động tư pháp*

VKSND hai cấp tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ chính trị về “*Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của công dân*”; Thông tư liên tịch số

02/2018 quy định việc phối hợp thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về khiếu nại, tố cáo; thực hiện tốt công tác tiếp công dân và tổ chức đối thoại với công dân theo quy định; công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Ngành được thực hiện đúng theo quy chế; định kỳ hàng tháng, Viện trưởng VKSND tỉnh tham gia tiếp công dân với cấp ủy địa phương.

*g. Kết quả giới thiệu nhân sự tham gia cấp ủy và HĐND:*

VKSND các huyện, thị xã, thành phố đã giới thiệu nhân sự tham gia cấp ủy; kết quả có 4/9 đơn vị Viện kiểm sát cấp huyện tham gia cấp ủy; 01 đồng chí lãnh đạo là đại biểu HĐND (Cam Lộ).

*h. Thành tích của VKSND hai cấp*

- VKSND tỉnh: Các năm 2021, 2022 đạt “Tập thể lao động xuất sắc”, trong đó năm 2022 được tặng “Cờ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân”.

- VKSND cấp huyện: Hầu hết các VKSND huyện, thị xã, thành phố đều đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiến tiến”, trong đó các đơn vị nhiều năm được công nhận “Tập thể lao động xuất sắc” như: VKSND huyện Vĩnh Linh...

- Về danh hiệu thi đua đối với cá nhân: Có 45 lượt cá nhân được công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” và 02 cá nhân được công danh hiệu “Chiến sỹ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân”.

### **3. Những tồn tại, hạn chế; nguyên nhân và biện pháp khắc phục**

*a. Những tồn tại, hạn chế:*

Bên cạnh những kết quả đã đạt được nêu trên, vẫn còn một số khó khăn và tồn tại cần được khắc phục, sửa chữa như: Tỷ lệ giải quyết án ở giai đoạn điều tra chưa cao; chất lượng giải quyết một số vụ việc chưa đáp ứng yêu cầu; việc số hóa hồ sơ vụ án và báo cáo án bằng sơ đồ tư duy chưa được nhiều; thiếu các phương tiện ghi âm, ghi hình có âm thanh theo quy định.

*d. Những bài học kinh nghiệm:*

Có được những thành tích công tác nêu trên, VKSND tỉnh rút ra những bài học kinh nghiệm đó là:

- Trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành: Phải xây dựng đầy đủ hệ thống các quy chế hoạt động, thường xuyên kiện toàn các Ban Chỉ đạo để thực hiện và phát huy dân chủ trong cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, thực hiện nghiêm chỉnh chế độ công chức, công vụ và trật tự nội vụ.

- Trong quan hệ phối hợp với các cơ quan hữu quan, phải tăng cường mối quan hệ phối hợp, nhất là quan hệ với các cơ quan tiến hành tố tụng và HĐND tỉnh. Tiếp nhận, xử lý kịp thời đơn thư, kiến nghị do Thường trực HĐND tỉnh chuyển đến.

### **3. Mối quan hệ giữa VKSND với HĐND tỉnh**

VKSND tỉnh đã phối hợp thường xuyên, có hiệu quả với HĐND tỉnh; phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ kỷ cương, pháp luật; phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND tỉnh trong công tác

chuẩn bị nội dung các kỳ họp; Lãnh đạo VKSND tỉnh đã tham gia 02 cuộc giám sát của HĐND tỉnh. Thông qua thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, VKSND tỉnh đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động nhân dân thực hiện chính sách pháp luật và Nghị quyết HĐND tỉnh.

Vai trò giám sát của HĐND tỉnh đối với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của VKSND ngày càng được phát huy. Thông qua hoạt động giám sát của HĐND, VKSND nắm được các kiến nghị, phản ánh của công dân, từ đó có biện pháp giải quyết để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

### III. PHƯƠNG HƯỚNG TRONG NHIỆM KỲ TỚI

Trong nửa nhiệm kỳ còn lại của HĐND tỉnh 2016 -2021, VKSND luôn nỗ lực thực hiện xuất sắc chức năng, nhiệm vụ của Ngành; thực hiện đầy đủ các nghị quyết, kết luận, kiến nghị của HĐND tỉnh; đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Viện trưởng VKSND hai cấp thực hiện tốt chế độ báo cáo công tác trước HĐND; trả lời chất vấn, kiến nghị, yêu cầu của đại biểu HĐND theo quy định tại Điều 66 Luật tổ chức VKND năm 2014.

### IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Trên cơ sở của Hiến pháp năm 2013, Luật tổ chức VKSND năm 2014 và Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, HĐND tỉnh quan tâm giám sát đối với VKSND để tạo điều kiện cho VKSND tỉnh hoàn thành xuất sắc trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó./.

#### Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị;
- Văn phòng VKSND tối cao;
- Lãnh đạo VKSND tỉnh;
- Lãnh đạo VPTH;
- Lưu: VT, TH.



**Dương Xuân Sanh**